
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 752  —  472. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um vísindarannsóknir við Hólaskóla.

Frá Gísla S. Einarssyni.

1. Hversu miklum fjármunum hefur verið varið til uppbyggingar vísindarannsóknaraðstöðu
við Hólaskóla, Hólum í Hjaltadal, sl. áratug?

2. Hversu miklum fjármunum hefur verið varið til vísindarannsókna í fyrrnefndri aðstöðu
á þessu tímabili?

3. Að hvaða rannsóknum hefur verið unnið og hver er árangur þeirra?
4. Hver eru helstu verkefni sem unnið er að nú og hve miklum fjármunum er varið til hvers

þeirra?
5. Hvernig er árangur metinn og af hverjum?

Skriflegt svar óskast.


